



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิมที่ครองอยู่ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การรับโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดน้ำหนักคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขการกำหนดน้ำหนักคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

บัดนี้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้โปรดพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิมที่ครองอยู่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ จำนวน ๒ ราย พร้อมเค้าโครงผลงานที่ส่งประเมิน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ จัดส่งแบบประเมินผลงานตามที่ได้เสนอเค้าโครงผลงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไว้แล้ว ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลในตำแหน่งตามประกาศฉบับนี้

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วงผลงานของผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ทักท้วงผลงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศ หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูล จะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ต่อไป แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นเท็จ ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

  
(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับราชการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ  
(แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ขอประเมิน	ผลงานที่ผ่านมาที่เสนอขอรับการประเมิน จำนวน ๒ เรื่อง	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วนของผลงาน		ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนา หรือปรับปรุงงาน จำนวน ๑ เรื่อง
					เฉพาะตน	ผู้ร่วมดำเนินการ	
๑	นางสาวสุจิตรา พินชาตรี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๐ กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ในรัฐวิสาหกิจ ๑ กองปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ๓	๑. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ศอตช. เลขที่ ศ.๐๑๗๔/๒๕๖๔ กรณี ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดองค์การคลังสินค้า ว่ากระทำการปลอมเอกสารคำสั่งได้มอบ เพื่อให้ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เป็นเบี้ยประชุม  ๒. การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณี กล่าวหา ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดบริษัท ขนส่ง จำกัด ว่าร่วมกันขโมยมีดที่ยึดจากผู้โดยสารไปขาย แล้วนำเงินมา เป็นประโยชน์ส่วนตัว	๑๕ มิ.ย. ๖๔ - ๑๕ มี.ค. ๖๕ (๙ เดือน)	๑๐๐%	ไม่มี	ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนา หรือปรับปรุงงาน จำนวน ๑ เรื่อง  การพัฒนากระบวนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. ด้วยการแจ้งผลการดำเนินการ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
๒	นางสาวอรรณ บุตรีดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๓ กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	๑. การจัดทำเอกสารประกอบภาษีเงินงบบรรณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ๒. การดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ของสำนักงาน ป.ป.ท.	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗ (๔ เดือน)	๘๐%	๑) นางสาวอัญชิสา ปงคำเพย ๑๐% ๒) นายกฤตธี เพื่อนพงศ์ ๑๐%	ระบบบริหารงบประมาณ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
		จำนวน ๒ ราย					

Wan